

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG MẦM NON THĂNG LONG



**BÀI DỰ THI  
CUỘC THI VIẾT VỀ**

**GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT  
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH  
TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC  
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023**

**Bài viết:**

*“Cô giáo trẻ Tạ Thị Huyền Trang, yêu nghề, vượt khó,  
một tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác”*

**Thông tin tác giả:** Họ tên: Nguyễn Hồng Anh  
Năm sinh: 1993  
Địa chỉ: Trường Mầm Non Thăng Long  
Điện thoại: 0986962593

**Thông tin nhân vật:** Họ tên: Tạ Thị Huyền Trang  
Địa chỉ: Trường Mầm Non Thăng Long  
Điện thoại: 0916112011

**Thanh Xuân, tháng 09/2023**

## Bài viết:

### ***“Cô giáo trẻ Tạ Thị Huyền Trang, yêu nghề, vượt khó, một tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác”***

Trong đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường mầm non Thăng Long có rất nhiều cô giáo tận tâm, yêu nghề, mến trẻ, trong đó không thể không nhắc đến Cô giáo trẻ Tạ Thị Huyền Trang, yêu nghề, vượt khó, một tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác. Một trong những giáo viên giàu nhiệt huyết, luôn nhiệt tình tham gia mọi phong trào, hoạt động của nhà trường, của ngành.



#### ***Cô Trang và các đồng nghiệp tại trường***

Như Bác Hồ đã dạy *"Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ, muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu còn nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ nhỏ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Anh chị em giáo viên mẫu giáo cần luôn luôn gương mẫu về đạo đức để các cháu noi theo"*.

Cô giáo Tạ Thị Huyền Trang sinh năm 1990 vào làm giáo viên tại Trường Mầm Non Thăng Long từ tháng 10 năm 2019. Cô đã có gần 10 năm công tác trong nghề. Cô là một giáo viên trẻ luôn yêu nghề, mến trẻ, năng động, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn vững vàng, hết lòng tận tụy với công việc, sống giản dị luôn hòa đồng với mọi người, nên được đồng nghiệp yêu quý, các cháu yêu mến và phụ huynh tin tưởng. Trong công tác, cô luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của ngành cũng như của



trường và ứng dụng những thành quả từ những năm học trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. Cô luôn tham mưu cùng các bộ phận chức năng, các ban ngành, đoàn thể cũng như đội ngũ giáo viên để làm nên sự thành công trong phong trào giáo dục của nhà trường. Cô luôn nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, vượt khó vươn lên trong công tác.



*Cô giáo Tạ Thị Huyền Trang cùng các bạn nhỏ trong giờ học âm nhạc*



*Cô giáo Tạ Thị Huyền Trang lên tiết tạo hình trong cuộc thi GV dạy giỏi cấp trường*



Trong những năm làm nghề giáo viên, cô được trải qua nhiều lớp học, trải nghiệm với các bé ở các độ tuổi khác nhau. Cô cho biết, các bé ở lứa tuổi mẫu giáo lớn này cần sự chăm sóc, dạy dỗ, rèn luyện rất khéo léo làm sao để trẻ thích đi học và theo được nề nếp của lớp, của trường. Cô chia sẻ “*Làm mẫu giáo tức là thay cha mẹ dạy trẻ, muốn làm được như thế thì trước hết phải yêu quý trẻ. Phải có lòng kiên trì và bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu*”. Và tôi tin đây không chỉ là phương châm phấn đấu của riêng cô, mà là của tất cả những giáo viên mầm non, những người đã chọn nghề, gắn bó với con trẻ và luôn say mê, nhiệt huyết với nghề. Bên cạnh đó, cô cũng không ngại đi sớm về muộn nhận trông các con học sinh ở lớp nhận trông sớm và trông muộn của trường để bố mẹ được yên tâm đi làm. Chính vì thế cô đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của rất nhiều các bậc phụ huynh trong trường.



*Cô Trang và giáo viên cùng lớp cho các con đi tham gia hoạt động ngoại khóa*



*Cô Trang cùng các bạn nhỏ lớp MGL 1 chụp ảnh kỷ niệm nhân ngày khai giảng*



Cô Trang luôn cố gắng đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã được học tập của mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cô không ngừng học tập trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, cô ân cần, tận tình trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Tất cả trẻ đến lớp đều thích tham gia các hoạt động, phát huy được tính tích cực, năng động và sáng tạo của bản thân.

Cô luôn ý thức và nhắc nhở bản thân phải chuẩn mực, gương mẫu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Từ đó, cô mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước, tích cực tham gia các hội giảng, dự giờ kiến tập của đồng nghiệp để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Từ kinh nghiệm chuyên môn tích lũy hàng năm, cô tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm được Ban giám hiệu và đồng nghiệp đánh giá cao, được áp dụng rộng rãi trong việc giảng dạy của nhà trường. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên dạy giỏi cấp Quận và đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Với những thành tích đã đạt được cô Trang đã được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, trở thành một người đảng viên có trách nhiệm, nhiệt huyết và tận tình trong mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài công việc chuyên môn chăm sóc dạy trẻ học, cô còn tham gia tích cực hoạt động phong trào TDTT, văn nghệ của ngành, của nhà trường và các hoạt động chính trị, xã hội.







*Cô Trang tham gia các phong trào văn nghệ*



Song song với công việc tại nhà trường, cô Trang cũng là một người vợ đảm, một người mẹ hiền trong gia đình. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn cô có con nhỏ bị bệnh bại não không thể đi được nhưng cô luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để chăm lo cho gia đình. Vì thế, các con của cô đều là những học sinh giỏi và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Quận. Tháng 8 vừa rồi nhận được sự quan tâm của Liên Đoàn lao động Quận, Liên Đoàn lao động - Sở lao động Thương binh xã hội Thành phố Hà Nội con gái cô đã nhận được học bổng cho con công nhân viên chức lao động thủ đô vượt khó học giỏi năm học 2022-2023.



*Cô Trang và con gái tới dự Hội nghị nhận học bổng cho con công nhân viên chức lao động thủ đô vượt khó học giỏi năm học 2022-2023*

Với trách nhiệm, sự gương mẫu, nhiệt tình trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể, có thể nói, cô Tạ Thị Huyền Trang đã truyền cho lớp trẻ Đảng viên một ngọn lửa của sức trẻ, của niềm đam mê, nhiệt huyết và bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn. Với tôi, cô luôn là một tấm gương sáng để học tập và noi theo. Cô giáo trẻ Tạ Thị Huyền Trang, yêu nghề, vượt khó, một tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác.

**XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
**HIỆU TRƯỞNG**

*Ngày 18 tháng 9 năm 2023*

**Người viết**

*Hồ Lan Phương*

*Nguyễn Hồng Anh*